

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Cuộc sống quanh ta”

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “*Cuộc sống quanh ta*” như sau:

#### I. Mục đích, yêu cầu

Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 trên địa bàn huyện.

Thông qua cuộc thi, phát hiện, chọn lọc và nêu gương những mô hình hay, những tấm gương tiêu biểu về đạo đức, chuyên môn và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, kịp thời biểu dương và tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.

Nội dung dự thi phải viết về gương người thật, việc thật tiêu biểu của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

#### II. Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn huyện Bù Đăng, không phân biệt nghề nghiệp, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo.

Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng đến các tổ chức cơ sở Đảng, các địa phương, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các trường THPT, THCS và các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

#### III. Thời gian triển khai thực hiện

Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày **02/9/2022**, hạn cuối nộp bài dự thi ngày **02/12/2022**.

Tổng kết và trao giải vào dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

#### IV. Nội dung, hình thức, thể lệ cuộc thi

##### 1. Mỗi bài dự thi đáp ứng các nội dung sau



Nhân vật trong bài dự thi viết về **cán bộ, đảng viên** đang làm việc, sinh hoạt tại địa phương (*cán bộ được tính từ thôn, ấp, khu phố đến xã, thị trấn; từ Ban giám hiệu các trường học; cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể... cấp huyện đến cán bộ lãnh đạo huyện*).

Nhân vật trong bài là **người thật, việc thật** phải có họ tên, địa chỉ, chức vụ cụ thể.

Nhân vật được viết phải thật sự là tấm gương tiêu biểu "**Hồng thắm chuyên sâu**" về đạo đức, về chuyên môn (*năng suất, chất lượng, hiệu quả ... trong những nhiệm vụ được giao*) và về vai trò nêu gương của họ. Có sức lan toả đến cộng đồng mà người viết tin tưởng, tâm đắc, tôn trọng, ngưỡng mộ hay thần tượng họ, xem nhân vật là tấm gương tiêu biểu để bản thân có thể phấn đấu và rèn luyện cho chính mình.

Bài viết phải thể hiện được sự ngưỡng mộ, tin tưởng ... và hướng phấn đấu, rèn luyện của bản thân người viết.

## **2. Hình thức**

Bài dự thi thể hiện dưới các dạng bài viết: văn xuôi, thơ, vè, phóng sự, ký sự... có độ dài từ 2 trang A4 trở lên, chưa tính hình ảnh kèm theo.

## **3. Thể lệ**

Mỗi cá nhân có thể viết nhiều bài về nhiều nhân vật bằng các dạng bài viết khác nhau, nhưng mỗi nhân vật chỉ được viết một bài.

Nội dung bài dự thi chưa đăng, tải, tuyên truyền trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy theo kiểu chữ "Time New Roman", cỡ chữ 14. Khuyến khích những bài dự thi đóng cuốn, có bìa, có hình ảnh minh hoạ kèm theo.

Ghi rõ họ, tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người tham gia dự thi.

Ban tổ chức sẽ kiểm chứng và không trao giải cho những bài thi mang tính hư cấu, không có thật (nhân vật không có thật hoặc hoạt động không thật).

Bài dự thi phải tập hợp theo cơ quan, đơn vị, gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Không nhận bài dự thi qua email hoặc mạng xã hội.

Thời gian nhận bài dự thi từ sau khi phát động đến hết ngày 02/12/2022.

## **V. Cơ cấu giải thưởng**

**1. Giải tập thể:** Dành cho các đơn vị hưởng ứng, phát động và tổ chức tốt cuộc thi, có số lượng người tham gia dự thi đông và nhiều bài dự thi đạt giải.

Gồm: 1 giải nhất

2 giải nhì

2 giải ba

**2. Giải cá nhân:** Dành cho những bài viết hay, xúc động, có sức lan toả mạnh. Nhân vật trong bài thật sự là tấm gương tiêu biểu, người viết có hướng phấn đấu rèn luyện khả thi.

Gồm: 1 giải nhất

2 giải nhì

3 giải ba



10 giải khuyến khích

Ngoài ra BTC cuộc thi có thể xem xét khuyến khích một số giải đặc biệt dành cho những bài viết có chất lượng của thí sinh có tuổi cao nhất (người cao tuổi), nhỏ nhất (thiếu nhi) hoặc một số trường hợp khác.

#### **VI. Kinh phí thực hiện**

Ban tổ chức cuộc thi sử dụng kinh phí Chỉ thị 05-CT/TW đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt để triển khai thực hiện.

#### **VII. Tổ chức thực hiện**

##### **1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ**

Là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi.

Phối hợp tổ chức, tuyên truyền cuộc thi trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, trang Website, mạng xã hội của huyện.

Tập hợp, chọn lọc bài thi có chất lượng, khảo sát, kiểm chứng thông tin... Thu thập những bài viết hay, gương điển hình tiêu biểu phục vụ cho việc tuyên dương, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2023.

**2. Các cơ sở Đảng trực thuộc, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể:** Triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tại địa phương, đơn vị tham gia viết bài dự thi nghiêm túc và trung thực.

Mỗi chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phải có ít nhất 01 bài dự thi; mỗi chi bộ trực thuộc Huyện uỷ có ít nhất 02 bài dự thi.

**3. Đề nghị các đơn vị:** Phòng Giáo dục Đào tạo, Huyện Đoàn, Liên đoàn lao động huyện, các trường THPT trên địa bàn, Trung tâm Y tế, Công an, Quân sự huyện quan tâm phát động sâu, rộng đến đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động của ngành, đoàn thể, đơn vị mình, để cuộc thi được nhân rộng, có chất lượng và hiệu quả cao.

*Đề nghị các cơ sở Đảng trực thuộc, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.*

#### Nơi nhận

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c),
- TT Huyện uỷ,
- Các đồng chí UV. BCH Đảng bộ huyện,
- Các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ,
- Các Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn,
- Lưu (BTGHU).



**Lê Văn Ngọc**